



ที่ กษ ๐๖๒๓/ ๒๕๔๔๐

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว"

เรียน ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ที่ สผ. ๑๕๗๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีหนังสือที่ สผ. ๑๕๗๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว" โดยให้มีการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว" เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต โดยเริ่มต้นที่สามวัตถุดิบหลักสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และ มันสำปะหลัง โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีความยินดีที่จะร่วมมือและดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อให้วัตถุดิบหลักทั้งสามเข้าสู่ระบบสีเขียวทั้งหมด โดยมีเป้าหมายภายใน ๕ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๙) เนื่องจากสภาวะการณ์การผลิตและการค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์น้ำต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบันตลาดในต่างประเทศได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นไปในด้านการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการแข่งขันทางการค้าที่นอกเหนือจากการแข่งขันทางราคาและคุณภาพความปลอดภัย โดยสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืน อาทิ EU Green deal และ ESG : Environmental Social and Governance เป็นต้น แต่ที่สำคัญคือภาคเอกชนในต่างประเทศ อาทิ Tesco และ Walmart ได้มีนโยบายเกี่ยวกับสินค้ายั่งยืน โดยจะต้องตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ เช่น พืชวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารสัตว์จะต้องไม่มาจากการทำลายป่า เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐมีการดำเนินโครงการและมีเครื่องมือในการส่งเสริมอยู่บ้างแล้ว อาทิ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัย (GAP) การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กรมปศุสัตว์จึงขอให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมตามแนวทางของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

วิมล ๗

(นายโสภัสย์ ขวาลกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

โทรศัพท์ ๐-๒๑๕๕-๐๔๐๖ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๒๑๕๕-๐๔๐๖ ต่อ ๑๑๕



สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

THAI FEED MILL ASSOCIATION

ที่ สผ. 1572 / 2564

29 ตุลาคม 2564

เรื่อง การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว"
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ด้วย สภาวการณ์การผลิตและการค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์น้ำต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบันตลาดในต่างประเทศได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นไปในการผลิตสินค้าที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขการแข่งขันทางการค้าที่นอกเหนือจากการแข่งขันทางราคาและคุณภาพความปลอดภัย โดยสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่ยั่งยืน อาทิ EU Green deal และ ESG : Environmental Social and Governance เป็นต้น แต่ที่สำคัญคือภาคเอกชนในต่างประเทศ อาทิ Tesco และ Walmart ได้มีออกนโยบายเกี่ยวกับสินค้าที่ยั่งยืน โดยจะต้องตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าได้ เช่น พืชวัตถุดิบที่นำมาผลิตอาหารสัตว์จะต้องไม่มาจากการทำลายป่า เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐมีการดำเนินโครงการและมีเครื่องมือในการส่งเสริมอยู่บ้างแล้ว อาทิ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัย (GAP) การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า เป็นต้น

ในการนี้ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จึงขอเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว" เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต โดยเริ่มต้นที่สามวัตถุดิบหลักสำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และ มันสำปะหลัง โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีความยินดีที่จะร่วมมือและดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อให้วัตถุดิบหลักทั้งสามเข้าสู่ระบบสีเขียวทั้งหมด โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี (2565-2569)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศิลป์ พิชรินทร์ตะกุล)

นายกสมาคม

ผู้ประสาน: นายอรรถพล ชินภูวดล

โทร. 0-2675-6263-4 โทรสาร. 0-2675-6265